



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได้ประกาศการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือ سوءไปทางไม่สุจริต
เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
จึงกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาดังกล่าว ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร
จำหน่าย แจกหรือกระทำการกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบ **โดยเด็ดขาด**

๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ ช่วยสอดส่อง กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัด เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ในการสรรหา
ทุกกรณี

หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรม سوءไปทางทุจริตดังกล่าว ขอให้แจ้งข้อมูลโดยตรงได้ที่

๑. นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๗๖๙๓๒๔๕

๒. นายวิทยา ทศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๑๗๙ ๖๖๖๗

๓. นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘ ๓๘๔ ๔๔๙๐

ทั้งนี้ เพื่อจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การ
ดำเนินการสรรหาในครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมอย่างแท้จริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรรณชัย บุสนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒